

**NGHỊ QUYẾT**  
**đẩy mạnh phát triển cây cao su**

---

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII và chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện;

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 11 (khoá XIII), được tiến hành từ ngày 14, 15/7/2008, sau khi nghe UBND huyện trình bày đề án phát triển cây cao su giai đoạn 2008-2010 có tính đến năm 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thảo luận thông qua đề án và thống nhất ra quyết nghị về đẩy mạnh phát triển cây cao su giai đoạn 2008-2010 và những năm tiếp theo, cụ thể như sau:

**I. Thực trạng tình hình phát triển cây cao su trong những năm qua:**

Phát triển nông nghiệp toàn diện nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện trung du và miền núi là định hướng và mục tiêu lâu dài, chiến lược đã được xác định, nhằm chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng đa dạng hoá cây trồng, vật nuôi để nâng cao hiệu quả và tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp.

Cùng với việc tập trung thâm canh các loại cây trồng có tính truyền thống như lúa, lạc, chúng ta đã tập trung chỉ đạo và tích cực phát triển cây cao su trên địa bàn, bước đầu đã đem lại kết quả quan trọng nhất là sự thay đổi nhận thức thấy rõ lợi ích của cây cao su trong cán bộ và quần chúng nhân dân.

Trong những năm qua cùng với sự nỗ lực của nhân dân, đồng thời được sự giúp đỡ của các chương trình dự án đầu tư cho phát triển cây cao su. Đến nay, tổng diện tích đạt 1.984 ha, trong đó cao su chương trình 327 là 467 ha, cao su tiểu điền: 351 ha; cao su đa dạng hoá 1.166 ha. Diện tích đưa vào khai thác 860 ha, năng suất bình quân đạt 3 tấn mù nước/ ha/ năm. Sản lượng ước bình quân 01 năm đạt 2580 tấn mù nước.

Tuy diện tích đưa vào khai thác chưa nhiều, năng suất còn thấp nhưng đã góp phần nâng cao nguồn thu nhập của một bộ phận dân cư và giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Nguồn lợi từ cây cao su đã góp phần xoá đói giảm nghèo và cải thiện đời sống nhân dân. Đặc biệt đã tạo dựng được niềm tin trong nhân dân, đây chính là điều kiện thuận lợi và nhân tố quyết định cho việc phát triển cây cao su trên địa bàn.

Tuy nhiên thực trạng tình hình phát triển cây cao su trong những năm qua chúng ta cũng còn gặp không ít khó khăn và hạn chế đó là kiến thức, kinh nghiệm và nguồn lực đầu tư trong nhân dân, dẫn đến kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có.

## **II. Nhiệm vụ và giải pháp:**

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII về tiếp tục phấn đấu và xây dựng diện tích cây cao su đến hết nhiệm kỳ đạt 2.500 ha. Trong thời gian đến cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

- Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân chủ động tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia chương trình, dự án phát triển cây cao su.

- Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển cây cao su của huyện. Các xã, thị trấn cần quy hoạch diện tích trồng cao su. Vùng quy hoạch phải đảm bảo các điều kiện để cây cao su sinh trưởng và phát triển tốt, tránh tình trạng quy hoạch trồng cao su ở những vùng đất nhỏ lẻ, manh mún.

- Công tác giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải trên cơ sở xác lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất cho chiến lược phát triển cao su. Rà soát lại diện tích đất chưa sử dụng, diện tích đất trồng rừng kém hiệu quả nhưng thích hợp cho trồng cao su để tiến hành thanh lý điều chỉnh mục đích sử dụng, giao cho các hộ có nhu cầu để phát triển cao su.

- Tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ khuyến nông từ huyện đến cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật và chuyển giao khoa học kỹ thuật phục vụ nhu cầu trồng mới, chăm sóc, khai thác, cung cấp cây giống đúng chất lượng, đủ tiêu chuẩn, thích ứng với tiểu vùng khí hậu ở Quảng Trị, chú ý các giống có khả năng chống chịu bão, kết hợp xây dựng vành đai rừng phòng hộ cho các tiểu vùng để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Để khuyến khích việc phát triển cây cao su, hàng năm huyện trích ngân sách từ nguồn sự nghiệp kinh tế hỗ trợ cho công tác quy hoạch, giao đất và bù lãi suất vốn vay ngân hàng cho công tác trồng mới trong năm đầu và chăm sóc các năm tiếp theo theo định mức như đề án phát triển cây cao su UBND huyện đã trình bày. Hỗ trợ đầu tư phát triển giao thông nội vùng, xây dựng vành đai rừng phòng hộ cho các tiểu vùng trồng cao su. Chính quyền các cấp phải xây dựng kế hoạch cụ thể đảm bảo cân đối giữa nhu cầu và khả năng. Quản lý chặt chẽ quy trình, kỹ thuật để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư đảm bảo công bằng và tránh sự lãng phí, tiêu cực xảy ra.

- Các cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể phải tăng cường sự chỉ đạo, điều hành, giám sát, kiểm tra chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện dự án. Tích cực động viên nhân dân tham gia thực hiện dự án đạt mục đích, yêu cầu đặt ra.

Tạo sự chuyển biến thực sự cả về nhận thức và hành động, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII đã đề ra.

### **III. Tổ chức thực hiện:**

Cấp uỷ Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp tổ chức phổ biến sâu rộng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đến tận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Giao UBND huyện tổ chức triển khai cụ thể hoá các nội dung nghị quyết thành chương trình hành động, đề án phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng vùng, từng địa phương. UBND huyện cử thành viên trực tiếp chỉ đạo chương trình, quản lý chặt chẽ các bước cụ thể thực thi dự án, thường xuyên nắm tình hình triển khai ở cơ sở để giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh, tổ chức tốt các hội nghị đánh giá, tổng kết để nhân rộng.

Các ban Đảng, Văn phòng Huyện uỷ giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

#### Nơi nhận:

- TV Tỉnh uỷ
- Các ban Đảng, VP TU
- Đ/c Nguyễn Đức Cường-UVTW TU
- Các Đ/c HUV
- Các TCCSĐ, các ban Đảng
- Lưu VT

**T/M BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN**  
**BÍ THƯ**



**Nguyễn Ngọc Châu**